



ISSN.01257765
NEWSLETTER

ดอนข้งใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://com.pbru.ac.th/or>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



LOCAL INFORMATION CENTER

ปีที่ 31 ฉบับที่ 26
วันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2551



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

วิชาการคอมพิวเตอร์
= การพัฒนา Software, โปรแกรม
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ความมั่นคง คอมพิวเตอร์
= ข้อมูลคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย
ระบบ Internet

จุดถึงมือถือ
= การประยุกต์ใช้...

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักนโยบายและแผนงาน นำโดย ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.โฉมยง ไต้ะทอง และคณาจารย์อีกหลายสาขาวิชา ได้แก่ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้ง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของไทย ได้แก่ Dr.Jan Loubser (ดร.ยาน ลูบเซอร์)

จากองค์การสหประชาชาติ CIDA และ UNDP ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบจัดการติดตามดูแล และประเมินผลการพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การจัดการต้อนรับดำเนินไปอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง ที่ห้องมรกต อาคารเพชรน้ำหนึ่ง โดยได้เชิญผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นจาก



มหาวิทยาลัยราชภัฏใกล้เคียงในภูมิภาคคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารการวิจัยจาก สกว. และนักศึกษาเข้ารับฟัง และนำเสนอผลงานโดยสรุป



กองบรรณาธิการ



อ่านตอนซึ่งใหญ่ได้ที่
<http://oem.pbpu.ac.th/pr>

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-330ค

<http://oem.pbpu.ac.th/pr>

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลัม อธิการบดี
รศ.สุเทพ ลิมอรุณ
ผศ.สุรินทร์ สายกฤษณะ
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม
ผศ.ไพฑูรย์ ถิระโพธิ์
ผศ.รวีวงศ์ ศรีทองรุ่ง
ผศ.จรรย์นีย์ พิริยะธนะห์
ผศ.วิทยา รัตนศิริวิวัฒน์
รศ.ชัยยศ ธีระเดชพงษ์

บรรณาธิการ : ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
หัวหน้ากองบก. : นางอัญญิกา ถาวรเวช
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช
: นางสาวสุนันtha รักษาราษฎร์
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
คณะ/สำนัก/สถาบัน

อ่านต่อหน้า 11 ...



กิจกรรมก้าวตามเวลา

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องมากมาย ตั้งแต่วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2551 เป็นการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 31 “เพื่อฟ้าเกมส์” และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สิ่งที่น่าสนใจ คือ การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 31 แสดงถึงพลังสามัคคีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาค ตะวันตก

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 มีกิจกรรมสำคัญ 3 กิจกรรม ได้แก่ การสัมมนาเรื่อง “การแนะแนวยุคโลกไร้พรมแดน” โดยมี ผศ.ศรัชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 2 หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องกระบวนการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดย รศ.สุเทพ ลิ้มอรุณ และเรื่องการแนะแนวกับการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในโลกไร้พรมแดน และการแนะแนวกับการแก้ปัญหาและการป้องกันภัยคุกคามชีวิตวัยรุ่น โดย ศ.พญ.สุวรรณา เรื่องกัญจนเศรษฐ์ และคณะ ที่บรรยายตั้งแต่พัฒนาการของวัยรุ่น การแนะแนวเด็กวัยรุ่นที่ต้องฉลาด มีความสุข มีความนับถือของตนเอง มีทักษะชีวิตและที่น่าสนใจคือ “วัยรุ่นพันธุ์ใหม่” คือ ต้องรู้จักพอเพียง หลีกเสี่ยงอุบัติเหตุ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รู้คุณค่าแห่งตน ฝึกฝนทักษะชีวิต มีจิตอาสา พัฒนาสร้างสรรค์ ร่างกาย แข็งแรงและจบรายการด้วยการรับฟังข้อเสนอแนะและซักถามปัญหา

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (ชั้น 9) เป็นการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 โดยมี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง เป็นประธาน อาจารย์นคร ดังคะพิภพ เป็นรองประธาน และคุณกรณีย์ สุทธารมณ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในส่วนมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ผศ.ศรัชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช ผู้ช่วยอธิการบดี และ รศ.ชัยยศ ชีระเดชพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าประชุมเพื่อเป็นผู้ประสานงาน สาระสำคัญของ การประชุมเป็นการกำหนดแนวทางและแผนในการดำเนินงานในระยะ 3 ปี ที่ดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้สิ่งที่มีค่ามากที่สุด คือ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ยิ่ง และด้วยความรักมหาวิทยาลัยอย่างจริงใจ ในนามของมหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่เสียสละและร่วมสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย

เวลา 13.30 น. ณ ห้องมรกต อาคารเพชรน้ำหนึ่ง ผศ.ศรัชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และต้อนรับ Dr.Jan Loubser อดีตผู้เชี่ยวชาญ UNDP ที่ดูแลงานด้านโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งกับชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น Community Empowerment และ คณะอาจารย์ที่เคยร่วมงานในโครงการ CERCRAP

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551 ซึ่งวาระสำคัญ คือ การสรรหาอธิการบดี เป็นการพิจารณาคัดเลือกจาก 3 ท่าน ให้เหลือ 1 ท่าน เพื่อนำเสนอเพื่อโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไป

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิต 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จะมานำบริษัทและรับสมัครนักศึกษาจีน เพื่อขยายงานเพิ่มมากขึ้น ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 จะมีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องบุษยรัตน์ (129) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมการจัดทำแนวการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นคณาจารย์ จำนวน 67 คน และเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี จะมีการประชุมคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะเวลา 15 ปี

วันที่ 4 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษานักศึกษาจีน ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

และวันที่ 12 ธันวาคม 2551 สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับสาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ จัดการอบรมเรื่อง การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก ที่ห้องประชุมบุญยรัตน์ (129)

อีกไม่กี่วันจะย่างเข้าเดือนธันวาคมแล้ว วันเวลาเปลี่ยนตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเข้มแข็ง มีพลังเหมือนเข็มนาฬิกาที่ไม่หยุดเดิน เหมือนเวลาที่ก้าวไปข้างหน้าตลอดไป

... สวัสดิ์ ...

กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



กีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 31

ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ เป็นการจัดการแข่งขันกีฬา แบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยเริ่มจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2520 สำหรับในปีนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 31 ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2551 โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักกีฬาและกองเชียร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและทักษะด้านวิชาการ ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งสรุปผลการแข่งขันกีฬาและการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ดังนี้

รายการ	เหรียญ			รวม
	ทอง	เงิน	ทองแดง	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	32	18	8	58
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	10	18	21	49
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	10	11	14	35
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	5	10	15	30

ผลการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ
 ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รองอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รองอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รองอันดับที่ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



ผลการประกวดดาวเดือน ได้แก่ นายณัฐกร นาคอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณศิริ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และรางวัลหุดมิตรภาพ ได้แก่ นางสาวเบญจพร กัณห์สังข์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพร

นางนัवरณ เอมนกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษากำหนดจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นการถวายพระพร ตลอดจนแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในการนี้ จึงขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน (การแต่งกายสวมเสื้อสีเหลือง)

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันตก 22 สถาบัน ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเครือข่ายภาคตะวันตก ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ณ สถานที่พักฟื้นและพักผ่อนทหารบก (ชายทะเลหาดเจ้าสำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ นิสิตนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ สร้างความตระหนักในการรู้จักสามัคคีในการทำงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษา สร้างภาวะการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ปลูกฝังนิสัยรักการออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสถาบันเครือข่ายภาคตะวันตก จึงจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิคแม่ไม้มวยไทย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การแสดงของแต่ละกลุ่มสี การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชายทะเล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 40 คน ในการนี้ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Bosch Innovation Contest 2008

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ด้วยบริษัทโรเบิร์ต บ็อช จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ เครื่องมือไฟฟ้า และระบบรักษาความปลอดภัย ได้จัดให้มีการประกวดออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Bosch Innovation Contest 2008 ภายใต้หัวข้อ "สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน" เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับวิชาชีพและระดับอุดมศึกษา มีเวทีในการคิดค้น ออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกเหนือจากตำราเรียนที่มีอยู่ รวมทั้งให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ก่อนที่จะได้เจอในการการทำงานจริง และเป็นการสนับสนุนการใช้เวลาว่างของนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งสนับสนุนในส่วนของการทุนการศึกษา ซึ่งมีเงินรางวัลในการแข่งขันกว่า 250,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการแข่งขันดังนี้

รอบคัดเลือก วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2551 ส่งโครงการและแบบร่างสิ่งประดิษฐ์ ตัดสินรอบแรก วันที่ 15 ธันวาคม 2551

รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 16 ธันวาคม 2551 - 30 มกราคม 2552 ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ตัดสินรอบชิงชนะเลิศพร้อมมอบรางวัล ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bosch.co.th

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาระสำคัญในการประชุมที่ควรทราบ ดังนี้

1. ที่ประชุมพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน (3 ปี) โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไปยก(ร่าง) แผนการดำเนินงาน โดยยึดตามภาระหน้าที่ ตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่นำเสนอ นอกจากนี้ยังให้ความเห็นชอบที่จะดำเนินการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป

2. ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการสรรหาอธิการบดี ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ความสนับสนุนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสรุปรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ (7/2551)

3. กำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2551 ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์

ขอแสดงความยินดี

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง ได้รับทุนในการทำปริญญาโท เรื่อง“การพัฒนาตัวบ่งชี้บทบาทความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” จากชมรมบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำเร็จการศึกษาดุขุฎีบัณฑิต(กศ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งในการสอบปริญญาโทได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการสอบตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2551 และได้รับอนุมัติจบการศึกษาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ในการนี้จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จึงขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง มา ณ โอกาสนี้

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2552 และทุนการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2551 ดังนี้

1. ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2552

เป็นทุนที่มอบให้เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับผู้ที่เคยเป็นกีฬาทีมชาติไทย หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ หรือเคยเป็นนักกีฬาทีมและเข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งขันระดับจังหวัดหรือเขตการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 – 30 พฤษภาคม 2552 ณ กองพัฒนานักศึกษา (ดูรายละเอียดได้ที่ <http://dsd.pbrt.ac.th> หรือ 032-493300 ต่อ 1115

2. ทุนการศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2551

เป็นทุนโดยที่ไปอบรมภาษาจีนที่วิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 1 เดือน จำนวน 15 ทุน ไม่เสียค่าที่พักและค่าอบรม สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โทร. 032-493300 ต่อ 1206

นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551 โดยกำหนดจัดแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2551 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 4 อาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ถนนดำเนินเกษม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทุกท่านร่วมชมนิทรรศการ ได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว



คนดี ... ความดี ... แทนคุณแผ่นดิน

ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับรางวัลคนดี ... ความดี ... แทนคุณแผ่นดิน “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี นายสิทธิ เศวตศิลา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ



วัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการ คนดี ... ความดี ... แทนคุณแผ่นดิน “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และครอบครัว มีส่วนร่วมหรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสมควรเป็น

แบบอย่างที่ดี จัดโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานและนิตยสารเส้นทางไทย

คหกรรมศาสตร์

ร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2551



สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ปี 2551 ดังนี้

1. ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประกวดการประดิษฐ์ กระทงลอยประเภทดอกไม้สด ในงานประเพณีลอยกระทง ณ พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 พร้อมโล่พระราชทาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สีสุราช นางสาวจันทร์จิรา สอนจิตต์ และ นางสาวลลิตา เขยกลีน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวพิมพ์พา สุเป่า นางสาวณัฐพร ภูมา และ นายพิฑูร เหลืองทอง

2. ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประกวดการประดิษฐ์กระทงลอยประเภทดอกไม้สด ในงานประเพณีลอยกระทง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายสิริกร แก้วเจริญ และ นางสาวสาลินี บุญรอดน้อย

3. งานประดิษฐ์กระทงลอย ประเภทดอกไม้สด ณ ตำบลเขากะปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีตัวแทนนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้เข้าประกวดในประเภทประชาชนทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล



สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการแข่งขันมีดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านร้อยแก้ว ได้แก่ นางสาวอนงค์ ตลับงา
2. รางวัลชมเชยการแข่งขันขับเสภาและการกล่าวสุนทรพจน์ ได้แก่ นางสาวลัดดาวัลย์ บุญศิริ และ นางสาวสุวรรณา บุญยี่น

นอกจากนี้ยังนำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและนักศึกษาจีน จำนวน 150 คน ไปให้กำลังใจเชียร์การแข่งขันกีฬาและทัศนศึกษาองค์พระปฐมเจดีย์และพระราชวังสนามจันทร์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร จำนวน 18 อัตรา ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องอาหารผู้บริหาร ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551- 4 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02-7967-3437-8 หรือ ศูนย์บริการร่วม Call Center โทร.02-967-2222 ต่อ 820, 823 ในวันและเวลาราชการ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รับเชิญเป็นพิธีกร

อาจารย์ภมร พรหมณ์แก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับเชิญเป็นพิธีกร เนื่องในงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และ พิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการจัดงานระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2551 ณ วัดคงคาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมีการนำศิลปะของช่างฝีมือเมืองเพชร คือ การแทงหยวก โดยนายประสม สุธสุทธิ มาประดับพระเมรุด้วย มีประชาชนเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการไว้อาลัย และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นจำนวนมาก



Photo by Martvadee



Photo by Martvadee

ร่วมงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ์” พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 31

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์ และนางสาวนฤมล ปานพวงแก้ว ได้นำนักศึกษาสาขาวิชานาฏยการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมระดับชาติ โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมระดับท้องถิ่น



โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรมสาขาต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนตามโครงการ “โลกวัฒนธรรม” และโครงการสุนทรีย์ภาพทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นโครงการของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 2 ชุด คือ โขนชุด “ตอนหนุมานจับนางเบญยกาย” ซึ่งเป็นการแสดงโดยใช้คนเซต และการแสดงชุด “เพชรตระการ ราชภัฏเพชรบุรี” เป็นการแสดงจินตลีลาผสมกับความเป็นไทย ทั้งทำเต้นและการแต่งกาย เนื่องในงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ์” พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งการแสดงทั้ง 2 ชุดนี้ ได้รับความสนใจและชื่นชมจากผู้ชมเป็นอย่างมาก

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี จัดบรรยายให้ความรู้แก่ลูกจ้างและนายจ้าง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้และสร้างเครือข่ายนายจ้าง ลูกจ้าง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 2 อาคารวิทยากริมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่ง นางอารีย์ เสริมทรัพย์ หัวหน้างานบริหารบุคคล และนางอัญชิกา ถาวรเวช นักประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การบรรยายในภาคเช้าเริ่มจาก รศ.สุนันท์ นิลพงษ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ" แนะนำวิธีการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบพอเพียง ต้องมีความพอเพียงให้ทุกคน รู้จักตัวตน ให้รู้จักประมาณตัว ประมาณถึงฐานะ อาชีพ หน้าที่การงาน/ความพึงพอใจ/รสนิยมว่าเราจะพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำธรรมะมาสอดแทรก



ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ 3 ประการ

1. ให้ความพอประมาณ คือไม่หลงใหลตามแฟชั่น
2. ความมีเหตุผล คือ รับฟังอย่างมีเหตุผล ต้องมีเหตุ ต้องมีผล และมีสติ
3. ภูมิคุ้มกัน คือ ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งธรรมะทั้ง 3 ประการ ต้องดำเนินคู่ไปกับความรู้ คุณธรรม และความพอดี 5 ประการ

ต่อจากนั้น จึงเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ประกันสังคมให้อะไรกับท่านบ้าง" โดย นางบุญราศรี บุรพธานินทร์ ผู้อำนวยการกองประโยชน์ทดแทน เป็นผู้ให้ความรู้ และในช่วงบ่ายบรรยายในหัวข้อเรื่อง **สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน** พร้อมสรุปประเด็นปัญหาจากการดำเนินการประกันสังคมของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

การประชุมในครั้งนี้นับได้ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงาน องค์กรและผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับอย่างถูกต้อง

ภาษาจีนสี่พาดำละคำ

弱肉強食

อ่านว่า : จั๋ว โร่ว เฉียง ลือ
แปลว่า : ปากปราศรัยใจเชือดคอ
(พูดดีแต่ใจคิดร้าย)



ต่อจากหน้า 2 ...

ความรู้ที่ได้รับการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน มีประโยชน์ในเชิงวิชาการในด้านการพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น หลักการที่ได้เรียนรู้ร่วมกันและเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การให้ความรู้ฝึกอบรมผู้นำชุมชนเป็นวิทยากร ถ่ายทอด ความรู้ ความคิด และวิธีการต่าง ๆ แก่สมาชิก ของชุมชน โดยใช้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เป็นกุญแจสำคัญในการเป็นผู้นำการพัฒนา รายละเอียดปลีกย่อยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนำเสนอ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรระดับต่าง ๆ ในด้านการพัฒนา เช่น หลักสูตร ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การวิจัย เช่น การท่องเที่ยว เป็นต้น การติดตามโครงการฯ ครั้งนี้ของ Dr.Jan Loubser นับว่าเป็นกระบวนการ การดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างของการพัฒนาท้องถิ่นที่มี ประโยชน์ทางวิชาการอย่างมาก



นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการนำเสนอผลงานหลักสูตรท้องถิ่น



นักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา รุ่น 8 รุ่น 9 และรุ่น 10
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย



ราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการการนำเสนอ
ผลงานวิชาการหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งเป็นการ
รวบรวมผลงานในการศึกษาและการจัดทำ
หลักสูตรท้องถิ่นของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาวิชาผู้นำทางวิชา
การและการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 5
ตุลาคม 2551 ณ โรงเรียนวัดดอนมโนรา
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี
รองศาสตราจารย์นิภา เพชรสม อาจารย์ประจำ
วิชา และ อาจารย์วีระ เทพกรณ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นผู้ให้คำแนะนำและเสนอแนะเพื่อ
นำไปปรับปรุงใช้ในงานประจำของนักศึกษาต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



การเสกเพศ

การส่งเสริมความ

วันที่ 21 พ

ห้องมรกต มท

Dr. Jan Loubser

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องมรกต อาคารเพชรน้ำหนึ่ง

สาขาวิชาภาษาไทย

นารักศึกษาแข่งขันทักษะด้านวิชาการ

พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 31

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

และศึกษาดูงานองค์พระปฐมเจดีย์

จังหวัดนครปฐม



PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY